

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2565 เป็นปีที่ท้าทายของบริษัทและทุกภาคธุรกิจ ซึ่งยังคงประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะค่อยๆ ลดความรุนแรงลง ทั้งนี้ ภาคธุรกิจการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนเริ่มกลับมามีกำลังการซื้อจากผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานเริ่มกลับมาดำเนินงานต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงวัตถุดิบต่าง ๆ มีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาขายหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างในตลาดปัจจุบันมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์ทั้งในภาพรวมขององค์กร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงการบริหารบุคลากร และต้นทุนการผลิตหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ทรัพยากรเหมืองหินซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัทมีอยู่อย่างจำกัด และมีแนวโน้มจะหมดลงในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มกระจายความเสี่ยง โดยการเริ่มผลิตสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นคือ โครงการโดโลไมต์ ที่เหมืองหินจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการระยะที่ 1 การผลิตโดโลไมต์แบบก้อนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนของโดโลไมต์ระยะที่ 2 เป็นการผลิตโดโลไมต์แบบผง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระจกแก้ว บรรจุภัณฑ์ การผลิตซีเมนต์ รวมถึงภาคการเกษตรในการใช้เป็นสารปรับสภาพดิน และบำบัดสภาพน้ำ ทั้งในการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 นี้ จะแล้วเสร็จต้นปี 2566 ซึ่งจะเพิ่มผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการติดตามแผนการหาแหล่งทรัพยากรใหม่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง แร่โดโลไมต์ และให้บริการขนส่ง อันเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยมีปรัชญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อมมั่นในคุณค่าของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีเป้าหมายในการบริหารกิจการด้วยการส่งเสริมทางด้าน ESG เพื่อสร้างความอย่างยั่งยืน และมั่นคงในระยะยาว



ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการ